

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งในกรอบแคบ, คาดหนักลงทุนชะลอตัวปัจจัยใหม่

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งตัวใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนยังชะลอการเข้าตลาด เพื่อรอปัจจัยใหม่ โดยดีลเลอร์มองว่า ตัวเลขภาคการผลิตของจีน รวมถึงยุโรป ที่มีการเปิดเผยในวันนี้ อาจจะมีผลกดดันตลาดได้บ้าง

*ดอลลาร์ทรงตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ยูโรทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน เมื่อเทียบดอลลาร์

*ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกันแล้ว ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะปรับขึ้นก่อนยุโรป หรือญี่ปุ่น โดยนายวิลเลียม ดัดเลย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขานิวยอร์ก เตือนว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากให้แก่การทำงานของเฟด ซึ่งอาจจะกระทบภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ และทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง

*นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวย้ำเมื่อวานนี้ว่า อีซีบีพร้อมจะใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม ถ้าจำเป็น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ยังคงมีข้อสงสัยมากมายว่า อีซีบีจะดำเนินโครงการซื้อพันธบัตรในเร็ว ๆ นี้หรือไม่

*ผลสำรวจดัชนีต้นของเอสพีซี พบว่า ภาคการผลิตของจีนขยายตัวเกินคาดไปเล็กน้อย ในเดือนก.ย. โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตขั้นต้น ของเอสพีซี/มาร์กิต เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.5 ในเดือนก.ย. จาก 50.2 ในเดือนส.ค. และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 50

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.189 บาท

*08.44 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.24/26 จาก 32.23/25 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.24/28 จาก 32.22/24 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.41/52 จาก 41.38/44 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.74/77 จาก 108.84 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2852/54 จาก 1.2849 เมื่อวาน

"เช้านี้(บาท)ยังทรงๆ อยู่ แต่น่าจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นบ้าง หลังจากตัวเลข PMI ของจีนออกมาดี แต่ภาพรวมแล้ว นักลงทุนก็คงจะเบาๆ ลงไป เพื่อรอปัจจัยใหม่" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวานนี้ โดยมีการอ่อนค่าบ้างในช่วงเปิดตลาด ก่อนที่แกว่งตัวกลับมาได้ หลังข้อมูลภาคการผลิตของจีนออกมาดีเกินคาด

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.20-32.30 โดยนักลงทุนจะยังชะลอการเข้าตลาด เพื่อรอปัจจัยใหม่ต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้